

TỈNH ỦY BẮC GIANG
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ
ĐẶC BIỆT VIỆT NAM- LÀO

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

Bắc Giang, ngày 15 tháng 6 năm 2017

*

Số 01 KH/BTCCT

MAT TRẬN THI ĐUA
CƠ SỞ 6802
SỐ
19/6/17

KẾ HOẠCH

**tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt
Việt Nam- Lào” tỉnh Bắc Giang năm 2017**

Thực hiện Công văn số 2448- CV/BTGTW, ngày 25/4/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai cuộc thi “*Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào*”; Quyết định số 294- QĐ/TU, ngày 01/6/2017 về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “*Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào*” tỉnh Bắc Giang năm 2017, Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Tổ chức Cuộc thi “*Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào*” tỉnh Bắc Giang năm 2017 nhằm thiết thực hưởng ứng *Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017*, chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

2- Thông qua Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ của hai nước về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH ở mỗi nước. Góp phần vun đắp tình hữu nghị, thủy chung giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; đấu tranh chống những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

3- Cuộc thi phải được chuẩn bị và tổ chức một cách chu đáo, nghiêm túc, phong phú về nội dung, tránh phô trương hình thức; thực hiện đúng tiến độ thời gian; đảm bảo đánh giá kết quả chính xác, công bằng, dân chủ, khách quan và đạt hiệu quả thiết thực.

II- ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1- Đối tượng:

Tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh; không phân biệt lứa tuổi, thành phần, tôn giáo.

- Đ/c Giang
- Ban T. giáo

2- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm hằng tuần và thi viết. (theo nội dung của Ban Tổ chức Cuộc thi của Trung ương)

a- Thi trắc nghiệm hằng tuần:

Cách thức trả lời câu hỏi: Người dự thi truy cập vào một trong các trang web dưới đây để trả lời câu hỏi thi của Ban Tổ chức.

- Báo Nhân dân: www.nhandan.org.vn
- Báo Quân đội Nhân dân: www.qdnd.vn
- Tạp chí Tuyên giáo điện tử: www.tuyengiao.vn
- Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam: www.dangcongsan.vn
- Báo Tiền phong: www.tienphong.vn
- Báo Tuổi trẻ: www.tuoitre.vn
- Báo Thanh Niên: www.thanhnien.com.vn

Trả lời câu hỏi thi:

Mỗi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra 3 câu hỏi, với các phương án trả lời trắc nghiệm có sẵn, trong đó có một phương án đúng. Người dự thi vào các chuyên trang *Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt nam* và thao tác như sau:

Điền các thông tin cá nhân (họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, điện thoại liên hệ hoặc E-mail...) theo yêu cầu và trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn một phương án đúng, sau đó điền vào ô "Dự đoán" số người trả lời đúng, nhập "mã xác thực" và bấm vào ô "trả lời".

Trong trường hợp số người dự thi (từ 2 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian gửi trả lời câu hỏi để trao thưởng cho người gửi trả lời sớm nhất. Thời gian được tính từ khi kết thúc của cuộc thi tuần trước (thời gian tính đến giây, phút, giờ, ngày theo thời gian thi, hiển thị trên phần mềm thi trực tuyến).

- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu từ 02/5/2017 và kết thúc vào ngày 22/12/2017.

- Thời gian thi trắc nghiệm hằng tuần được tính từ 10 giờ thứ ba hằng tuần và hạn kết thúc vào 9 giờ 30 phút thứ ba tuần kế tiếp.

b- Thi Viết

- *Quy định về bài dự thi*

+ Bài dự thi phải là tác phẩm chưa được công bố ở bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào; không sao chép dưới mọi hình thức... phải chuyển tải được một trong 12 chủ đề gợi ý của Ban Tổ chức Cuộc thi, cụ thể như sau:

1- Những cơ sở tạo nên việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam (5/9/1962). Ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước.

2- Phát triển liên minh chiến đấu, đánh thắng các chiến lược chiến tranh của Đế quốc Mỹ, giành thắng lợi hoàn toàn (1963- 1975)

3- Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay xôn Phômvihản, Chủ tịch Xuphanuvông và các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

4- Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Ý nghĩa và tầm quan trọng của Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (đã được ký kết ngày 18/7/1977).

5- Những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

6- Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắt của hai dân tộc Việt Nam - Lào dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước từ khi thiết lập mối quan hệ hợp tác và hữu nghị đến nay.

7- Những kinh nghiệm quý báu về việc gìn giữ, củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

8- Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong lịch sử của hai dân tộc và trên những chặng đường phát triển mới.

9- Những cảm nhận về nền văn hóa, về đất nước và con người Lào.

10- Cần làm gì để gìn giữ, phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

11- Tại sao các thế lực thù địch xuyên tạc gây chia rẽ quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam.

12- Tại sao hai dân tộc Việt Nam- Lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau

+ Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, với dung lượng không quá 5000 từ (khuyến khích đánh máy, in trên khổ giấy A4, tiếng Việt sử dụng font chữ Times New Roman, đóng bìa mềm hoặc cứng...). Không hạn chế việc sử dụng hình ảnh để minh họa trong bài dự thi (ghi rõ nguồn gốc, tên tác giả của ảnh).

+ Trang đầu của bài thi (trang bìa) phải ghi rõ các thông tin cá nhân: họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, đơn vị công tác, số điện thoại...

+ Các bài dự thi trình bày trên các chất liệu khác như nhôm, nhựa, mô hình... không được xem xét giải cá nhân, nhưng được tính vào số lượng để xét giải tập thể nơi người dự thi nộp bài.

- Thời gian và hình thức tổ chức

+ Thời gian bắt đầu tính từ khi Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành kế hoạch.
+ Các huyện uỷ, thành uỷ tổ chức phát động Cuộc thi đến toàn thể các đối tượng trên địa bàn huyện, chỉ đạo triển khai đến các chi, đảng bộ trực thuộc.

+ Các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ phát động cuộc thi đến toàn thể các đối tượng trong phạm vi địa bàn quản lý.

+ Lực lượng Quân đội và Công an triển khai Cuộc thi và nộp bài dự thi theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ- cơ quan thường trực của Ban Tổ chức Cuộc thi).

+ Các đơn vị phát động Cuộc thi, tổ chức lựa chọn những bài dự thi xuất sắc nhất gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh (qua Phòng Tuyên truyền- Báo chí- Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) trước ngày 15/8/2017.

+ Số lượng bài dự thi xuất sắc được chọn của mỗi đơn vị như sau:

Mỗi huyện uỷ, thành uỷ, lựa chọn 50 bài dự thi (trong đó mỗi đơn vị xây dựng 5 bài dự thi điển hình gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh).

Mỗi Đảng uỷ thực thuộc Tỉnh uỷ lựa chọn 30 bài dự thi (trong đó mỗi đơn vị xây dựng 2 bài dự thi điển hình gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh).

Tỉnh Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia Cuộc thi; mỗi đơn vị lựa chọn 5 bài điển hình gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh.

+ Cấp tỉnh tổ chức đánh giá, lựa chọn các bài dự thi và gửi 50 bài xuất sắc nhất dự thi cấp trung ương trước 31/10/2017.

Kết quả tổ chức triển khai Cuộc thi là một trong những căn cứ để đánh giá xếp loại thi đua hoàn thành nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2017.

(Những bài dự thi xuất sắc nhất được chọn và toàn bộ số bài dự của các đơn vị gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh để làm căn cứ cho việc đánh giá, xếp loại thi đua)

III- CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1- Thi trắc nghiệm (do Trung ương phối hợp với các trang báo điện tử thực hiện):

Mỗi tuần có 3 giải thưởng, bao gồm:

- 01 giải nhất, trị giá: 1.500.000 đồng
- 01 giải nhì, trị giá: 1.000.000 đồng
- 01 khuyến khích, mỗi giải trị giá: 500.000 đồng

2- Thi viết:

- Đối với cấp tỉnh

- + 01 giải nhất: 2.000.000 đồng
- + 02 giải nhì, mỗi giải: 1.500.000 đồng
- + 05 giải ba, mỗi giải 1.000.000 đồng
- + 42 giải khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng

- Đối với cấp Trung ương

- 01 giải nhất: 30.000.000 đồng
- 03 giải nhì, mỗi giải: 10.000.000 đồng
- 05 giải ba, mỗi giải 5.000.000 đồng
- 20 giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng

Một số giải khác (có phần thưởng của Ban Tổ chức cuộc thi)

3- Hình thức trao thưởng:

- Đối với thi trắc nghiệm

Kết quả thi trắc nghiệm hàng tuần sẽ được cập nhật trên các trang báo điện tử của các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp tổ chức Cuộc thi.

Hàng quý, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương trao giải thưởng cho những người đạt giải trong các cuộc thi trắc nghiệm tuần (người đạt giải không có điều kiện trực tiếp nhận giải có thể nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân).

- Đối với thi viết

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh sẽ chấm, thông báo và công bố giải tại lễ tổng kết cuộc thi cấp tỉnh (dự kiến tổ chức cuối tháng 8/2017)

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tổ chức Cuộc thi **“Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam”** cấp tỉnh chỉ đạo, thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký; tổ chức lễ phát động Cuộc thi trong tháng 6/2012 và tổng kết khi kết thúc thời gian thi cấp tỉnh.

2- Sở VH TT & DL, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình, Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về Cuộc thi; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, sản xuất các chương trình tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi và các nội dung về mối quan hệ đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân các dân tộc hai nước Việt Nam- Lào.

3- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp huyện và cơ sở, các trang thông tin điện tử của các ngành, các địa phương, đơn vị tăng cường các tin, bài, thời lượng tiếp sóng; chỉ đạo đăng tải các nội dung tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi.

4- MTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh chỉ đạo theo hệ thống trong ngành từ tỉnh đến cơ sở, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng, tham gia dự thi; tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi tới các tầng lớp nhân dân. Kết thúc Cuộc thi viết, tổng hợp số lượng bài dự thi thuộc đối tượng của ngành và báo cáo về Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh.

5- Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Cuộc thi "*Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào*" ở địa phương, đơn vị mình đảm bảo hiệu quả thiết thực. Ban tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc là cơ quan thường trực của ban tổ chức cuộc thi cấp huyện, tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng kế hoạch và các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện; thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký giúp việc cho ban tổ chức cuộc thi. Tổ chức phát động cuộc thi, lựa chọn và nộp bài thi; tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh (qua Phòng Tuyên truyền- Báo chí- Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ).

6- Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị tỉnh Bắc Giang chỉ đạo triển khai Cuộc thi đến toàn thể hội viên trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Trường Trung cấp Biên phòng số 1 chỉ đạo phát động Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quân nhân trong nhà trường tích cực hưởng ứng Cuộc thi đạt kết quả cao.

7- Kinh phí thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tiễn ở các địa phương, đơn vị, cấp uỷ chỉ đạo các cơ quan chức năng bố trí kinh phí để triển khai, tổ chức Cuộc thi đạt kết quả cao. / Mtb

Nơi nhận: *Mtb*

- Ban Tuyên giáo Trung ương (b/c);
- Thường trực TU (B/c);
- MTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh;
- Sở VH TT & DL, Báo BG, Đài PTTH, Hội Nhà báo, Hội VHNT tỉnh;
- Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Trường Trung cấp Biên phòng 1;
- Các huyện uỷ, TU, ĐU trực thuộc;
- Ban tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng chuyên môn của Ban;
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Kiểm
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI



Đỗ Đức Hà